

# GIỚI THIỆU *Bạn Gần Xa*

## NGƯỜI CŨ VIỆC MỚI

Một vài năm trước khi mất nước, Phạm Duy đã phổ nhạc các bài thơ của giới sinh viên để nói lên sự thao thức của người thanh niên trẻ ở nước nhà. Ông nói rằng ông đang dùng bình cũ nhưng chứa đựng rượu mới. Ở đây, Ban Phụ Trách xin giới thiệu Người Cũ là người trong làng Công - Chánh của chúng ta những đang làm Công Việc Mới : Đó là anh CAO ĐỨC THI dân Cấp Thủy khí xưa. Bây giờ sang đây, sau một thời gian làm manager, học nghề của một hãng Mỹ về việc làm cưa gỗ, anh đã tự đứng ra mở hãng riêng.

Với óc thông minh của dân Mít, có nhiều sáng kiến mới mẻ, nhất là trong những nghề thủ công, cộng thêm nghệ thuật chỉ huy khéo léo, anh Thi đã sản xuất được những mặt hàng cưa gỗ nổi tiếng khắp nước Mỹ. Hiện anh có rất nhiều đại lý ở hầu hết các tiểu ban lớn của Hoa Kỳ. Hãng của anh bây giờ đã có trên 40 nhân viên. Dĩ nhiên toàn là dân Mít mình. Dân Mít làm ở đây vừa nhân, khoẻ, vừa khỏi bị chủ bóc lột, lại vừa khỏi bị "làm số Mỹ" ! Theo lời anh Thi kể thì vui nhất là giờ ăn trưa. Với với hơn 40 người quây quần nhau thì còn đông hơn là một nhà hàng. Y như là ngày giỗ kỵ hay có đám tiệc. Dĩ nhiên là phải có mùi nước mắm bả y phân phát! Ngoài ra ai muốn hâm nóng thức ăn thì cũng có sẵn dụng cụ bả chú công cấp. Còn nhạc Việt Nam thì được nghe liên tục trong suốt thời gian làm việc. Chính vì vậy mà sự khéo léo, óc sáng kiến, khả năng của dân Mít được phát huy để dâng và tối đa.

Chúng ta có lấy EIT, PE, cố đạt cho được MS, Ph.D thì cũng là dân làm công cho Mỹ. Còn anh Thi không cần gì cả. Anh đã thuộc về giai cấp "chủ nhân ông" - là một nhà tư bản tại xứ tư bản này. Thời thế tạo anh hùng.

Hy vọng trong Lá Thư tới, chúng ta sẽ được chính anh Thi kể về sự thành công của mình. Nhất là trong việc giúp đồng hương có công ăn việc làm.

## LŨI MỘT BƯỚC TIỀN BA BƯỚC

Do là trưởng hợp anh ĐO ĐÌNH PHỤC. Trong các số Ái Hữu Công Chánh gần đây, chúng ta được biết anh Trang sang đây 3 năm, mỗi năm có một bằng; năm đầu có EIT, năm kế có PE, năm kế nữa có Master, và đang lo tiếp tục để giựt cho được Ph.D. Còn anh Phục, ba năm qua anh cố công mài sắt. Ngày ngày cắp sách đến trường để đi học. Sáng sáng phải nói với các con : "con ở nhà chơi để "bỏ" đi học". Và kết quả là trong năm nay, đầu năm anh hay tin đầu EIT, rồi anh thi PE liên tháng 4, hễ đến là anh có Master, rồi tháng 7 vừa qua anh hay tin đầu PE. Nhưng trước khi đầu Master anh bắt được một "giộp" khoảng 18000 đô một năm. Như vậy là anh cố thủ trong 3 năm để rồi đoạt một lúc 3 mảnh bằng trong có mấy tháng, cộng thêm được "giộp tốt". Nghe đầu anh đã mua xong một căn nhà 3 phòng ở gần Knott Berry Farm ở Buena Park, Calif. Thật là đúng với câu tục ngữ Việt Nam "Có công mài sắt có ngày nên kim". Thật ra phải nói là nhờ công lao chị Phục. Chị đã "tần tảo" đi làm nuôi ba đứa con và "lo cho chồng" đi học.

AHCC có lời chúc mừng anh chị Phục.